

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กิติมา แก้วปลั่ง. สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2546.

เกียรติยา ธรรมวิวัฒน์. การสร้างความเป็นจริงจากการรายงานข่าว เหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ ในกรณี
ก่อวินาศกรรม อาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

จตุรงค์ สิรินภัทรารวรรณ. สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2546.

ฉอาน วุฑฒิภรณ์รักษา. หลักการรายงานข่าว. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ประกายพรึก, 2536

ชาติชัย ศรีสุวรรณ. สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2546.

ไชยรัตน์ เจริญสิน โอปาร. สัญญาวิทยา. โครงสร้างนิยม. หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิภาษา, 2545.

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย. สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2546.

ดาวุธสา แคนมะตาม. สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2546.

ตฤตณัย นพคุณ. ความเป็นมืออาชีพของนักข่าวโทรทัศน์ไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต
ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ทองทศ มหามนตรี. สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2546.

ธนาพล อิวสกุล บรรณาธิการ. ข่าวที่ไม่เป็นข่าว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544.

ชิตี สร้อยเพชร. สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2546.

ธีรศักดิ์ แสนสองเมือง. สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2546.

ธีรรัตน์ พันทวี. การวิเคราะห์กรอบของกระบวนการผลิตข้าวโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. วัฒนธรรมความจน?. กรุงเทพมหานคร : แพรวสำนักพิมพ์, 2541.

บุญรักษ์ บุญยะเขตมาลา. ฐานันดรที่สื่อจากระบบโลกถึงรัฐไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
คบไฟ, 2537.

ปรมะ สตะเวทิน. การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร :
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ประกาศิต คำพิมพ์. สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2546.

ปราณี สุภาพ. สัมภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2546.

ปาริชาติ สถาปัตตานนท์. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545.

ประชา สุวีรานนท์ แปล. อาหารของภาพ. วารสารธรรมศาสตร์ (พฤษภาคม – สิงหาคม 2538) : 110-
129.

พรสุรีย์ ณะศรีสีบวงศ์. กระบวนการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 7. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

พิมพ์นิ เบ็ญจพันธุ์ทวี. สัมภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2546.

พูนสุข ภาระมรทัต. บทบาทของบรรณาธิการต่อการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาประเทศ.
 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย, 2536.

ภูสพงศ์ ฉายประเสริฐ. สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2546.

มนัสวรรณ หลินพันธุ์. สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2546.

มาลี คล้าประเสริฐ. สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2546.

รุ่งฟ้า ทรัพย์พร้อม. สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2546.

วรรณพิมล อังคศิริสรพร. มายาคติ. กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544.

วันดี วรรณเมธางกูร. สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2546.

วินิดา สุขกาย. สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2546.

วิภา อุดมฉันท. ข่าวทะเลโทรทัศน์อเมริกา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผู้จัดการ, 2545.

วิภาภรณ์ รุ่งขจรศักดิ์. สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2546.

วิวัฒน์ จันทสุวรรณ โณ. สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2546.

วีรพงษ์ พลนิกรกิจ. การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร :
 บริษัทเอ็ดมันเพรสโปรดักส์ จำกัด, 2545.

วีรยุทธ บุญออก. สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2546.

ศิริชัย ศิริกาษา และคณะ. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

ศุภโชค โอภาสะคุณ. สัมภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2546.

สนมพร ฉิมเฉลิม. สัมภาษณ์, 21 สิงหาคม 2546.

สมศักดิ์ อินทรประสิทธิ์. สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2546.

สิทธิชัย เรียบร้อย. สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2546.

สิทธิพล อิงคประสาน. สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2546.

สุภาพชาย บุตรจันทร์. สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2546.

สุรชา บุญเปี่ยม. สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2546.

สุวิษ สุทธิประภา. สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2546.

สุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม. สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2546.

อภินันท์ เอมประณีตร. สัมภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2546.

อานาจ อุบลวงษ์. สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2546.

ภาษาอังกฤษ

Burger, A. A. Media analysis techniques revised edition. California : SAGE Publications, 1991.

Campbell, C. P. Race, myth and the news. California : SAGE Publications, 1995.

Dennis, E. E., and Pease, E. C. editor. The media in black and white. New Brunswick :
Transaction publishers, 1997.

- Glasgow. The circuit of mass communication : media strategies, representation and audience reception in the AIDS crisis. London : SAGE Publications, 1998.
- Hodge, R., and Kress, G. Social Semiotics. Cambridge : Polity Press, 1988.
- Koch, T. The news as myth : Fact and context in Journalism. Westport : Greenwood Press, 1990.
- Lavers, A., Hill and Wang translated. Myth today. Available from :
<http://xroads.virginia.edu/g/DRBR/myth.html>. 1995.
- Law, I. Race in the news. New York : Palgrave, 2002
- Lule, J. Myth and terror on the editorial page : the New York Times responds to September 11, 2001. Quarterly Mythology in Journalism (Summer 2002) : 275-293.
- Pauly, J. J., and Eckert, M. The Myth of “The Local” in American journalism. Quarterly Mythology in Journalism (Summer 2002) : 310-326.
- Silcock, B. W. Global news, National Stories : Producers as Mythmakers at Germany’s Deutsche Welle Television. Quarterly Mythology in Journalism (Summer 2002) : 339-352.
- Silverblatt, A. Media Literacy: Keys to interpreting Media Message. London : Praeger Published, 1995.



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาล

ชนิดข่าวอาชญากรรม ข่าวนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของช่องไอทีวี วันที่ 15 พฤษภาคม

2546

ผู้ประกาศ	กองบัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้รองสารวัตรฝ่ายปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมดำเนินคดี ทั้งอาญาและวินัยร้ายแรงหลังจากถูกจับกุมได้ พร้อมยาบ้ากว่า 3 มหึ้น เม็ดคาห้องพัก
เหตุการณ์	พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ควบคุมตัว ร.ต.ท. ทรงพล ประดังตาโต รองสารวัตรฝ่ายปราบปรามสถานีตำรวจนครบาล บางซื่อ ไปสอบสวนเพิ่มเติมและฝากขัง ก่อนหน้านี้นี้ตำรวจสืบสวน สอบสวนนครบาล 2 วางแผนล่อซื้อยาบ้า 1,040 เม็ด จากนายธีรพล จุง เจริมทรัพย์ แต่นายธีรพลให้การขัดท้อคว้ารับยาบ้าทั้งหมดมาจาก ร.ต.ท. ทรงพล เจ้าหน้าที่จึงขยายผลการจับกุมโดยวางแผนล่อซื้อและ เข้าตรวจค้น โต๊ะสนู้กเกอร์ ดาวพิมทอง เลคแอนดริสฮิลล์ ถนนวิภาวดี รังสิต ซอย 18 เขตจตุจักร พบยาบ้าจำนวน 38,400 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ตาม จุดต่างๆ ในห้องพักของ ร.ต.ท. ทรงพล ร.ต.ท. ทรงพลให้การรับ สารภาพในชั้นจับกุม แต่ในชั้นสอบสวนกลับคำให้การ โดยอ้างว่า ยาบ้าของกลางทั้งหมดนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้สายลับ ติดต่อล่อซื้อ แต่ตำรวจตรวจสอบแล้ว ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังพบว่า ร.ต.ท. ทรงพลเคยถูกร้องเรียนว่า พัวพันกับ ยาเสพติดมานานแล้ว ก่อนถูกจับกุมพร้อมยาบ้าเมื่อคืนนี้
สัมภาษณ์ พล.ต.ต. ลิขิต กลิ่นอวล ผบก.นครบาล 2 เหตุการณ์	“ในขณะที่จับกุม กำลังแบ่งยาเพื่อที่จะให้สายที่เราติดต่อ พอดตรวจค้นก็ พบของกลางจำนวนทั้งสิ้น 38,400 เม็ด เบื้องต้นรับสารภาพ” รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีคำสั่งให้ ร.ต.ท. ทรงพลออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง และมีคำสั่งให้ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดรายงานไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล ภายใน 24 ชั่วโมงและต้องลงโทษสถานหนัก เพราะถือว่าเป็น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่กลับกระทำผิดเสียเอง และมีหลักฐานชี้ ชัดขณะจับกุม
สัมภาษณ์ พล.ต.ต.จักร ทิพย์ ภูญธร ณ อรุณยา	“เรื่องทางวินัย ปกครอง ผู้การที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วผู้การลิขิต ก็จะเสนอ ระดับปกครองก็จะให้ท่านผู้บังคับบัญชาาระดับปกครองพิจารณาให้

รอง ผบช.น.นครบาล
เหตุการณ์

ออกไว้ก่อน ก็เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งการ”
มีรายงานว่า ร.ต.ท.ทรงพล เคยรับราชการสังกัดกองบังคับการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด 2 ก่อนจะย้ายมาสังกัดกองบัญชาการตำรวจ
นครบาล และวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น. พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัว
นายธีรพล กับ ร.ต.ท.ทรงพลไปขออนุญาตฝากขังนัดแรก



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนิดข่าวการเมือง ข่าวนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของช่องไอทีวี วันที่ 14 พฤษภาคม 2546

ผู้ประกาศ	<p>นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย กลับตัวก่อนที่รัฐบาลจะกำหนดยุทธศาสตร์ปราบปราม โดยจะเริ่มจัดการจากข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก</p>
เหตุการณ์	<p>ที่ประชุมศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดสรุปรายงานของผู้มีอิทธิพลที่รัฐบาลมีนโยบายปราบปราม คือผู้ที่มีพฤติกรรมขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มที่เป็นเครื่องมือหรือกำลังเสริม เช่น มือปืน และกลุ่มแนวร่วมที่ให้การสนับสนุน เช่น ข้าราชการ โดยการปราบปรามจะเน้นการยึดทรัพย์ จับกุม และโคดเคี้ยว ซึ่งเป้าหมายหลักไม่ได้มุ่งทำลายใคร แต่ต้องการหยุดพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ให้เป็นคนดีกลับสู่สังคม</p>
สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี	<p>นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะกำหนดแผนปราบปรามทันที หลังประชุมทุกฝ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ซึ่งรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ประพฤติไม่ดีได้ประโยชน์ จึงขอให้ข้าราชการกลับตัวกลับใจเพราะจะถูกปราบปรามเป็นอันดับแรก จากนั้นจะเป็นมือปืนและนักเลง</p>
เหตุการณ์	<p>“ไม่นานหรอกครับ ไม่นาน ข้าราชการรู้ปัญหาหมด รู้ตัวคนหมด วันนี้ผมมีรายชื่อมือปืนทั่วประเทศ ถ้าสามารถส่งตัวมาให้ผมได้หมด ใครที่มีผู้มีอิทธิพลทำอะไร หากินจากการข่มขู่ การประมุขหรือหากินจากห่วยเถื่อนอะไร มีหมด รับรองรู้หมดแต่อย่าทำไม่ทำเท่านั้นเอง”</p>
สัมภาษณ์ร.ว.กระทรวงมหาดไทย	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับให้ทุกหน่วยงานส่งรายชื่อผู้มีอิทธิพลให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ให้รวบรวมเสนอต่อนายกรัฐมนตรีที่จะขยายผลจากระดับต่างไปยังรายใหญ่ หากพบหลักฐานเชื่อมโยงกับกลุ่มมือปืนก็จะจับกุมทันที</p>
เหตุการณ์	<p>“บางครั้งผู้มีอิทธิพลระดับสูง ถ้าไม่ทำเอง แต่ทำให้ลูกน้องไปทำเราก็คว่ามีการซัดทอดมีการเชื่อมโยงกันก็ต้องเอา เพราะฉะนั้นผู้มีอิทธิพลมันต้องเริ่มทำจากอะไรๆ ลูกน้องก่อน แล้วจึงจะซัดทอดไปหาตัวใหญ่ได้ ถ้ามุ่งจะเอาตัวใหญ่โดยไม่ตัดกำลังลูกน้องอาจจะไม่ถึง”</p>
เหตุการณ์	<p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลกลุ่มมือปืนรับจ้างทั่วประเทศ</p>

พบว่ามียานวน 800 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีทั้งตำรวจและทหารรวมอยู่ด้วย และมีคำสั่งให้ระดมคดีเก่ากว่า 140 คดี รวมถึงออกจับกุมมือปืนที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมทันที



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนิดข่าวสังคม ข่าวนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของช่องไอทีวี วันที่ 22 พฤษภาคม 2546

ผู้ประกาศ	<p>กระทรวงแรงงานเร่งปราบปรามนายหน้าหลอกลวงคนงานทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมถึงผู้นำแรงงานที่หาประโยชน์จากการนัดหยุดงาน นอกจากนี้ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดที่ใกล้ชิดผู้มีอิทธิพลออกนอกพื้นที่ เพื่อผลในการปราบปราม ในขณะที่ตำรวจเตรียมกวาดล้างมือปืนรับจ้าง แก๊งค์ชิงกวนเมือง และผู้แกมเป็นอันดับแรก</p>
เหตุการณ์	<p>ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อนำนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างไปปฏิบัติ พบกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ตำรวจเร่งระดมกวาดล้าง และเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายอาญา ตามกรอบที่รัฐบาลแยกประเภทพฤติกรรมไว้ มี 15 กลุ่ม โดยวันนี้ที่ประชุมมีข้อตกลงว่า มือปืนรับจ้างเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องถูกปราบปรามอย่างเร่งด่วน เพราะถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนจากนั้นจะพุ่งเป้าไปที่แก๊งค์มอเตอร์ไซค์ และรถชิงที่แข่งขันกันตามท้องถนน รวมทั้งผู้แกมไฟฟ้าที่เปิดโดยผิดกฎหมาย</p>
สัมภาษณ์ ผบ.ตร.	<p>“ตำรวจผู้ปฏิบัติทั้ง 200,000 กว่าคน จะต้องเข้าใจตรงกัน เวลาที่ผู้บัญชาการทุกหน่วยงานเข้าใจตรงกันแล้ว จะต้องไปถ่ายทอดให้ผู้การผู้การก็ต้องถ่ายทอดให้ผู้กำกับ ผู้กำกับก็ต้องถ่ายทอดไปจนถึงนายสิบพลตำรวจชั้นประทวน ผู้ปฏิบัติผู้เจอ เจ้าจะได้เข้าใจ”</p>
เหตุการณ์	<p>เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การปราบปรามผู้มีอิทธิพลในบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ผลเพราะอาจมีการปกปิดรายชื่อผู้มีอิทธิพลบางส่วนที่สนิทสนมและผูกพันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัด จึงต้องการเสนอให้โยกย้ายข้าราชการระดับสูง เช่นผู้ว่าราชการจังหวัดออกนอกพื้นที่เพื่อความสำเร็จในการปราบปราม</p>
สัมภาษณ์ เลขาธิการ รมว. กระทรวงมหาดไทย	<p>“มันหนีไม่พ้น จากกรณีที่มีส่วนของข้าราชการอยู่เบื้องหลัง ไซ้ไหม และตราใบที่เข้าอยู่ตรงนั้น เขาอาจจะปกปิดบางคนที่เขาคุ้นเคยกัน ดีไม่ดีตัวใหญ่ๆ กลับทำอะไรไม่ได้ กลายเป็นว่าจับแล้วได้แค่ปลาชิวปลาสร้อย”</p>
เหตุการณ์	<p>นาย मुख กล่าวอีกว่า รายชื่อผู้มีอิทธิพลที่แต่ละจังหวัดส่งไปที่</p>

กระทรวงมหาดไทยมีทั้งระดับกลางและใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ มีทั้งกลุ่มอิทธิพลค้าผู้หญิงข้ามชาติ ค้าของเถื่อนอาวุธสงครามและ น้ำมันเถื่อน โดยกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลมีสิทธิให้การสนับสนุนขณะที่พล.ต.ท.ชิตชัย วรรณสถิตย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลมีผู้ไป รายงานตัวเพื่อขอยุติพฤติกรรมแล้วจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้า หวายใต้ดิน สำหรับมาตรการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กองบัญชาการ ตำรวจนครบาลกำหนดแนวทางในการจัดการกับนักเลงकुมวีน และ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปหาผลประโยชน์แล้ว รวมทั้งให้กำหนดอัตรา ค่าบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้เหมาะสมและไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ

วันเดียวกันนี้ที่หน้ารัฐสภา กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากย่านบางขุนเทียนและบางมดประมาณ 100 คน ได้ไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากเจ้าของวินไม่ตอบสนองนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และข่มขู่ว่าจะยึดเสื้อวินคืน หากลูกวินไปขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขต นอกจากนี้ทีมข่าวไอทีวีได้รับร้องเรียนจากประชาชนที่ไป ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่สวนอัมพรด้วยว่าถูก กลุ่มมาเฟียข้างถนนเรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถคันละ 50-200 บาท หากไม่จ่ายจะถูกข่มขู่และไม่รับรองความเสียหายของรถที่นำไปจอด ซึ่งเป็นการท้าทายนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มมาเฟียอย่างเห็นได้ชัด

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนิดข่าวเศรษฐกิจ ข่าวนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของช่องไอทีวีวันที่ 25 พฤษภาคม 2546

ผู้ประกาศ	กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเสียหายของผู้ค้า
เหตุการณ์	<p>ยาเสพติดตามรายชื่อที่อยู่ในบัญชีของ ป.ป.ส.และ ป.ป.ง.เพื่อให้ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน และจะรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกรัฐมนตรี</p> <p>การประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการใช้มาตรการด้านภาษี เพื่อ</p> <p>ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งนายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ</p> <p>การปราบปรามยาเสพติด และกลุ่มจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง</p> <p>ร่วมกันติดตามการเสียหายของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ว่า เสียหายอย่าง</p> <p>ถูกต้องหรือไม่ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่ม</p> <p>ตรวจสอบการเสียหายของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ</p> <p>ป.ป.ส. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก</p> <p>เงิน หรือ ป.ป.ง. ส่งรายชื่อมาให้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับมอบหมายให้</p> <p>ติดตามการเสียหาย ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล โดยข้อมูลที่ตรวจสอบได้ จะ</p> <p>รายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุกเดือน ขณะที่อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า</p> <p>บุคคลผู้แจ้งเสียหายไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะถูกตรวจสอบได้</p> <p>และจะมีบทลงโทษผู้แจ้งใจเสียหายเป็นโทษปรับและโทษอาญา ซึ่ง</p> <p>การตรวจสอบรายชื่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด จะมีทั้งรายเก่าที่ดำเนินคดีไป</p> <p>แล้ว และรายที่กำหนดขึ้นใหม่</p>
สัมภาษณ์ปลัด กระทรวงการคลัง	<p>“รายที่จะออกมาให้กรมสรรพากรดำเนินการทางด้านภาษีนั่น คือเป็น</p> <p>รายที่มีเอกสารเกี่ยวข้องมีมูล ว่ามีรายได้ หรือทรัพย์สิน แต่เสียหายไว้</p> <p>น้อยหรือไม่ได้เสียผิดสังเกต แล้วแทนที่จะดำเนินการใช้มาตรการทาง</p> <p>ภาษี ก็เป็นมาตรการที่สนับสนุนกฎหมายของ ป.ป.ส. และกฎหมาย</p> <p>ของ ป.ป.ง. ในการดำเนินงาน ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด และที่ผู้มี</p> <p>อิทธิพลลงมาที่หลัง”</p>
เหตุการณ์	<p>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระบุว่า</p> <p>ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม สามารถยึดทรัพย์จาก</p> <p>ผู้กระทำความผิดได้กว่า 2 พันล้านบาท โดยส่วนใหญ่มีธุรกิจแอบแฝง และ</p> <p>มีเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงกันหลายรูปแบบ แต่ก็สามารถติดตามจับกุม</p> <p>ได้</p>

ข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวในพระราชสำนัก ข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของช่อง 11
วันที่ 14 พฤษภาคม 2546

ผู้ประกาศ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้อันเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุมประชาทัณฑ์ตำรวจตระเวนชายแดน

เหตุการณ์

บ่ายวันนี้พลตำรวจเอกสันต์ ศรีตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปยัง จ.สงขลา เพื่ออันเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มอบให้แก่พันตำรวจเอกนพพล เผือกโสภณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์ตำรวจตระเวนชายแดน 2 นายจนเสียชีวิต โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า นอกจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว ทางสำนักตำรวจแห่งชาติยังได้ให้ความช่วยเหลือเช่นกัน โดยเฉพาะครอบครัวของตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 2 นาย ซึ่งจะส่งเสียบุตรให้เล่าเรียนและเปิดโอกาสให้ญาติเข้ามารับราชการตำรวจ ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายปล้นอาวุธปืนของหน่วยทักษิณพัฒนาที่ จ.ยะลา และที่ จ.นราธิวาสนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่าขณะนี้พอจะระบุได้ว่า เป็นการกระทำของกลุ่มใด แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จากหลักฐานลักษณะของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ ยังชี้ชัดว่า เป็นการกระทำของกลุ่มเดียวกันกับเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องใช้เวลาในการติดตามคนร้าย แม้จะช้าแต่ก็เด็ดขาด สำหรับอาวุธปืนที่ถูกปล้นเชื่อว่ายังอยู่ในประเทศ หากมีการเล็ดลอดออกไปก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

ชนิดข้าวเศรษฐกิจ ข้าวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของช่อง 11
วันที่ 17 พฤษภาคม 2546

ผู้ประกาศ	ในช่วงของการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ แต่ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจการค้าชายบนชายแดนนั้น ยังคงมีความคึกคักไม่แตกต่างกัน วันนี้ทีมข่าวของเราจะพาไปชมบรรยากาศการค้าที่ อ. สุไหงโกทก จ.นราธิวาส นับเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่วันนี้ยังคงความคึกคักไม่แพ้ทุกวันที่ผ่านมา แม้ขณะนี้จะมีกระแสความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุดก็ตาม
เหตุการณ์	หลังจากที่เกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ภาครัฐ และสายตาของบุคคลภายนอกที่มีต่อพื้นที่แห่งนี้ มีแต่ภาพแห่งความน่ากลัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนไม่กล้าที่จะเดินทางเข้ามาเยือน ในขณะที่การดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ยังคงเป็นไปตามปกติสุข และผลกระทบที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
สัมภาษณ์พ่อค้า	“บางคนมา บางคนก็เชื่อว่า ก็อาจจะกระทบ แต่จริง ๆ ไม่มีอะไรหรอก”
สัมภาษณ์คนในพื้นที่	“เหมือนกับผมเคยพูดกับทุกคน ไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้น เพราะการที่เค้าจะมาบังคับเรามันยาก และทางราชการกับทางรัฐเค้าก็คุ้มครองดูแลเราอยู่ มท. 1 เค้าก็พูดอยู่ เรายังเคยได้ยิน ท่าน อ. วันนอร์ก็พูดแล้วว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น เมื่อท่านดำเนินการนี้ในภาคใต้ ผมเชื่อว่าท่านคงปราบอยู่ ไม่ได้แค่ปราบแต่คือพูดกันรู้เรื่อง พอเข้าใจกัน จุดไหนเสียหายก็พยายามลดเสีย สิ่งไหนที่ไม่เสียหายก็พยายามให้หยุดอยู่แค่นั้น”
เหตุการณ์	สถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะใน อ.สุไหงโกทก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังคงมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงเช้าและเย็นที่บริเวณย่านการค้า ตลาดสด อ.สุไหงโกทก ศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้านานาชนิดของพื้นที่ชายแดน กลับคับคั่งไปด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายหาซื้อสินค้าไทย สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษคือพืชผักผลไม้ เหตุหนึ่งก็คือสินค้าที่มาจากจำหน่าย ล้วน

ผ่านการเลือกสรรมาอย่างดี และเมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของราคา
 จำหน่ายในต่างประเทศแล้วมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้
 เมื่อก้าวถึงตลาด อ.สุโขทัย โลก ที่หลายคนนึกถึงการเป็นศูนย์กลาง
 ในการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้ามือสอง ทั้งปลีกและส่งในราคาข่อมเขา
 และมีให้เลือกหลากหลายประเภททีเดียว แต่ในเรื่องของคุณภาพนั้นก็
 ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อของผู้ซื้อ

นี่เป็นเพียงบางส่วนของ อ.สุโขทัย โลก ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่า ไม่ว่า
 จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตาม พื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงสภาพของการเป็น
 เมืองการค้าชายแดนที่มีความคึกคัก ไม่มีความแตกต่างจากที่เคย
 เป็นอยู่ ความคึกคักในพื้นที่ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แสดงให้เห็น
 เห็นว่าเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถี
 ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด สุวัฒน์
 ดวงกมล, จุฬาทิพย์ จิตติถาวร โทททัศน์แห่งประเทศไทย จ.สงขลา
 รายงานจาก อ.สุโขทัย โลก จ.นราธิวาส



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนิดข่าวทหาร ข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของช่อง 11 วันที่ 17 พฤษภาคม 2546

ผู้ประกาศ	แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันว่าในขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นปกติในเร็ว ๆ นี้
เหตุการณ์	พลโททรงกิตติ จักกาบาตร์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวในรายการพิเศษสถานการณ์ชายแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสงขลา ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา เป็นเพียงเหตุการณ์ปรกติของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดี สร้างสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อเรียกร้อยผลประโยชน์บางประการ และทำให้ดูเหมือนว่ามี การขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายได้ประสานความร่วมมือ เพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ โดยเฉพาะการติดตามไล่ล่าคนร้ายมาลงโทษ ยืนยันว่ามีความคืบหน้า และจับตัวได้เร็ว ๆ นี้ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป ในขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นปรกติ
สัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่ 4	“จับได้แล้ว บางคนก็ถูกจับไปแล้ว บางคนก็มีหมายจับแล้ว และบางคน ที่คิดว่าเราทราบว่าเป็นใครก็เริ่มหนีออกจากพื้นที่แล้ว แต่เราก็จะดำเนินการต่อไป จับกุมคนร้ายมาลงโทษ และก็นำอาวุธกลับคืนมา”
เหตุการณ์	ในขณะที่พลตำรวจตรีวราวุธ วินิตยเนตรฐานานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส ยืนยันว่าจากการสืบสวนในเชิงลึกไม่มีข้อเท็จจริง ในเรื่องโจรนิจนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เพื่อความสบายใจของประชาชน จึงเร่งติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุต่าง ๆ มาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด นอกจากนี้ในรายการพิเศษสถานการณ์ชายแดนใต้ ได้เชิญทางฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชนมาร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยนายธีระ เลิศจนพรพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า ทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายทหารและตำรวจ ได้ร่วมทำงานอย่างเต็มความสามารถ และเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่ ทางด้านนายมาธัมหมัด อลี เซอลีคาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.รีอูเซาะ อ.รีอูเซาะ จ.นราธิวาส ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือ

ภาครัฐ โดยในพื้นที่หมู่ที่ 1 นั้นได้ร่วมกันจัดเวรยาม และตั้ง
คณะกรรมการเข้ามาดูแล หากพบสิ่งผิดปรกติ ก็จะรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ให้มีการตรวจสอบ โดยแจ้งทางอำเภอ หรือจังหวัด ไม่กระทำการใดที่
เกินกว่าเหตุ เชื่อว่าทุกอย่างจะสงบลง เมื่อชาวบ้านให้ความร่วมมือที่
เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เป็นการสร้างสถานการณ์ให้เกิด
ความแตกแยกในพื้นที่



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนิดข่าวอาชญากรรม ข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของช่อง 11
วันที่ 20 พฤษภาคม 2546

ผู้ประกาศ	ได้เกิดเหตุคนร้ายดักยิงตำรวจที่อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เสียชีวิต 1 นาย ในขณะที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ทุกหน่วยเพิ่มการดูแลอาชญากรรมในครอบครอง และปรับยุทธวิธีในการทำงานใหม่
เหตุการณ์	จากเหตุการณ์คนร้าย 2 คนใช้อาวุธปืนขนาด .357 ยิงสืบทหารจตุร อ.อาแล ลิมิง ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธร อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ขณะขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก ที่บ้านกาเยาะบาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะนี้กำลังตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร อ.บาเจาะ พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธร จ.นราธิวาส และอาสาสมัคร อ.บาเจาะได้กระจายกำลังออกไปไล่ล่าคนร้ายในพื้นที่ป่าพรุ ในนิคมฯบาเจาะ เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าว สำหรับศพของสืบทหารจตุร ธานี ทวีปศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานในพิธี พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือแก่นาง ซาเคาะ ลิมิง ภรรยา ซึ่งมีลูกชายวัย 12 ปี และกำลังตั้งครรภ์ 4 เดือน และได้เรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียผู้นำครอบครัว ด้านนายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนร้ายต้องการอาวุธปืน และประสงค์ต่อชีวิตตำรวจ พร้อมกับยอมรับว่า จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการทำงานใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยในวันพรุ่งนี้พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลอาวุธปืนให้มากขึ้น
สัมภาษณ์ร.ว. กระทรวงมหาดไทย	“ เพื่อให้การปฏิบัติการที่ได้ผล ผมเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้ ท่านพลเอก ชวลิต จะมีการประชุมหน่วยงานความมั่นคง คงจะประเมินสถานการณ์ และคงจะแก้ไข ในบางส่วนที่ท่านนายกฯก็ได้สั่งการในบางประเด็น ในเรื่องของภารกิจที่จะดูแลอาวุธของเจ้าหน้าที่ ”
เหตุการณ์	ส่วนพลตำรวจเอกสัน สรุตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย

ว่าได้ทราบเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายแล้ว โดยขณะนี้ตำรวจจากกอง
พิสูจน์หลักฐานได้เก็บกระสุนปืนจากที่เกิดเหตุ เป็นหลักฐานเพื่อ
เปรียบเทียบกับเหตุคนร้ายยิงตำรวจในพื้นที่ อ.สุโขทัย ที่ผ่านมามาว่า
มาจากอาวุธปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่ และเชื่อว่าจะได้ตัวคนร้ายใน
เร็ววันนี้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวการเมือง ข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของช่อง 11 วันที่ 21 พฤษภาคม 2546

ผู้ประกาศ	นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากลุ่มคนร้ายเปลี่ยนเป้าหมายจากตำรวจเป็นครู เป็นเพียงการข่มขู่เท่านั้น การป้องกันบุคคล 2 สัญชาติอาจต้องทำ
เหตุการณ์	สำมะโนประชากร ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าเป้าหมายไม่ใช่ครู ถ้าหากลอบทำร้ายครูก็จะทำให้เสียมวลชน พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ยังไม่ยุติง่าย ๆ การทำงานของตำรวจต้องระมัดระวังมากขึ้น ประชาชนและผู้นำศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดน
สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี	ต้องให้ความร่วมมือ ทางด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเบ็ดเสร็จ และให้ปัญหายุติโดยเร็ว และศักยภาพในการพัฒนาภาคใต้ ส่วนปัญหาบุคคลถือ 2 สัญชาตินั้น ยอมรับว่าทำงานอย่างยากลำบาก แม้จะประสานกับประเทศมาเลเซียก็ตาม อาจต้องมีการทำสำมะโนประชากรทุกคร้วเรือน เพื่อสำรวจว่าถือสัญชาติใด และมีตัวตนหรือไม่ เพื่อป้องกันการถือ 2 สัญชาติ และทำผิดกฎหมาย “ยังไม่จบ ยังไม่ยุติ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ มันยังไม่ยุติ แต่ว่าเราก็จับมาเยอะ จับมาหลายคนแล้ว แต่มีบางคนทีหนีไปอยู่ที่มาเลเซีย เรากำลังขอความร่วมมือไปถึง เราจะทำให้เบ็ดเสร็จ แปลว่าเราต้องให้พี่น้องภาคใต้ คนไทยมุสลิมทั้งหลายได้เข้าใจว่า มีคนเพียงไม่กี่คน ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาทางภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม นั้นไม่
เหตุการณ์	เต็มทีเพราะว่า มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้คนกลัว ไม่อยากไปเที่ยว ไม่อยากไปลงทุน” ส่วนกรณีที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่ว่า กลุ่มคนร้ายจะเปลี่ยนเป้าหมายจากตำรวจมาเป็นครูนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นเพื่อการข่มขู่เท่านั้น เป็นเพราะรัฐบาลปราบปรามอิทธิพล และยาเสพติดอย่างจริงจัง ทำให้ผู้เสียประโยชน์ออกมาตอบโต้รัฐบาล ทุกฝ่าย ต้องอดทน และต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ปัญหายุติ ด้านนายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงกรณีการลอบยิงตำรวจใน จ.นราธิวาสว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน เชื่อว่าจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชีวิต เจ้าหน้าที่ และอาวุธ ไม่ใช่ครู

การลอบทำร้ายครูจะทำให้เสียมวลชน และการทำงานคงไม่เกิดผล แต่ถ้าครูไม่สบายใจ ก็สามารถร้องขอเจ้าหน้าที่ไปอารักขาได้ ด้านการปราบปรามยังไม่สามารถสรุปผลได้ ต้องประชุมกันอีกครั้ง ขอให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการจับคนร้าย โดยขอเวลา 1 สัปดาห์ จะเรียกประชุมหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหามาตรการในเชิงรุก ในขณะที่การเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของพลเอกธรรมรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม นี้ ซึ่งกระทรวงกลาโหมของไทยและมาเลเซียจะใช้โอกาสนี้ในการหารือถึงความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ เพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดในอนาคต ในพื้นที่ของทั้ง 2 ประเทศ



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวสังคม ข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของช่อง 11 วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 ชนิดข่าวสังคม

ผู้ประกาศ	หลายฝ่ายมองว่าการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเริ่มจากการพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเข้าใจถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ประชาชนไว้วางใจให้ได้
เหตุการณ์	โครงการทักษิณพัฒนา กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศไทย จ.ปัตตานี จัดเวทีเสวนาเรื่องการพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายวิทยุของกองทัพภาคที่ 4 ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีพลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายชีวะ โรจนพรพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายตำรวจ และผู้แทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า การจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทุกฝ่ายจะต้องช่วยผลักดันให้เยาวชนมุสลิมได้รับการศึกษาสายสามัญอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม และส่งเสริมการเรียนต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยภาครัฐควรจูงใจผลักดันให้มีมหาวิทยาลัยในทุกจังหวัด ซึ่งจะส่งผลถึงความคิด ทักษะคิด การประกอบอาชีพต่อไป ส่วนตัวแทนประชาชนที่ร่วมเสวนา แสดงความเห็นเห็นว่านอกจากการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเข้าใจถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่ หากจะดำเนินการสิ่งใด ขอให้คำนึงถึงจิตใจของประชาชนให้มากที่สุด ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นมิตรกับประชาชน เปิดใจให้บริการ และทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธา และไว้วางใจได้ ด้านพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ว่า ขอให้อดทน

และหนักแน่น อย่าตกใจกับเหตุการณ์มากเกินไป รัฐบาลจะแก้ไข
ปัญหาอย่างดี เพียงแต่ต้องใช้เวลาเล็กน้อย และในวันพรุ่งนี้จะพูดผ่าน
รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เพื่อทำความเข้าใจ และสร้าง
ความมั่นใจกับเหตุการณ์

ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลอบทำร้ายครูในบางพื้นที่
ที่ว่า ครูไม่ใช่เป้าหมายในการลอบทำร้าย แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครู
จะต้องมีการตรวจสอบสาเหตุอีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเพิ่ม
ความระมัดระวัง ส่วนการดูแลความปลอดภัยนั้น มีกำลังดูแลเต็ม
ความสามารถ และมีการรวมกลุ่มกับชาวบ้าน จึงต้องใช้พลังมวลชน
ในการสอดส่องดูแลด้วย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวเขมวไล ชีรสวรรณจักร เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ที่จังหวัดภูเก็ต สำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โครงการส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เมื่อปี พ.ศ. 2544 จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทบัณฑิต คณานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการสื่อสารมวลชน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนก้นดนาวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท กู๊ด มอร์นิ่ง มั่นเคย์ จำกัด ตำแหน่ง Public Relation Executive



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย